

ลำดับ	ประเด็น	เนื้อหา/อธิบาย	คำถามในช่องข้างล่างนี้ ให้ท่านตอบโดยกาในช่องเลข 1 – 4	1 น้อยที่สุด / 2 น้อย 3 มาก / 4 มากที่สุด				ข้อเสนอ(เพิ่มใบแนบได้)
				1	2	3	4	
1	จิตตารมณ์และวัตถุประสงค์ของคณะ เซอร์รา	คณะเซอร์รามีจิตตารมณ์ด้านงาน ส่งเสริมกระแสเรียก โดยกำหนด วัตถุประสงค์ 3 ประการโดยย่อ 1. ส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ์ 2. ส่งเสริมกระแสเรียกนักบวช 3. ตระหนักถึงกระแสเรียกตนเอง	ท่านคิดว่าจิตตารมณ์และเป้าหมายของ คณะฯเหมาะสมกับสถานการณ์ในโลก ปัจจุบันมากน้อยเพียงไร					
2	จิตตารมณ์และวัตถุประสงค์ของคณะฯ กับการเป็นสมาชิกเซอร์รา	สมาชิกต้องเข้าใจและตระหนักถึง คุณค่าของจิตตารมณ์และ วัตถุประสงค์ของคณะเซอร์รา	สมาชิกในกลุ่มของท่านได้แสดงบทบาท และทุ่มเทเพื่อวัตถุประสงค์ของคณะฯ มากเพียงไร					
3.	จิตตารมณ์และวัตถุประสงค์ของคณะฯ กับงานกิจกรรมที่ดำเนินการ	กิจกรรมต่างๆที่คณะฯและสมาชิก ดำเนินการอยู่ สอดคล้องตาม จิตตารมณ์และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ วัตถุประสงค์คณะฯ	กิจกรรมในกลุ่มของท่านดำเนินการตาม จิตตารมณ์และวัตถุประสงค์คณะฯมาก เพียงไร					
4.	โครงสร้างของคณะเซอร์รา ในประเทศไทย	คณะเซอร์รา ในประเทศไทยบริหาร โดยสภาเซอร์ราประเทศไทย แบ่ง เขตการทำงานเป็น 3 เขต แต่ละเขต มีกลุ่มทำงานในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง ปัจจุบันมี 23 กลุ่มปฏิญาณแล้ว และ 2 กลุ่มทดลอง	ท่านคิดว่ากิจกรรมต่างๆของกลุ่ม/เขต/ สภาฯ มีแนวทางการทำงานที่สอดคล้อง และไปในทิศทางเดียวกันมากหรือน้อย เพียงไร					
5.	คู่มือคณะเซอร์รา	คณะเซอร์ราได้จัดพิมพ์คู่มือเพื่อ แจกจ่ายให้สมาชิกศึกษาและทำ ความเข้าใจกับหลักการ กระบวนการ และบทบาทของสมาชิกเซอร์รา	คู่มือของคณะฯมีส่วนสำคัญช่วยให้ สมาชิกเข้าใจบทบาทของตนและช่วยให้ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ					
			กลุ่มท่านส่งเสริมให้ศึกษา/ทบทวนคู่มือ ของคณะฯ มากน้อยมากเพียงไร					หากไม่เคยอ่าน ให้กาช่องนี้
6.	สมาชิก	วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อให้สมาชิกเข้าใจกระแสเรียก ชีวิตคริสตชน กระแสเรียกการ ดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์	ในฐานะสมาชิกท่านเห็นความสำคัญของ วัตถุประสงค์ประการนี้มากเพียงไร					
			กลุ่มเซอร์รา ช่วยท่านให้บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์ของคณะฯประการนี้มาก เพียงไร					

ลำดับ	ประเด็น	เนื้อหา	คำถามในช่องข้างล่างนี้ ให้ท่านตอบโดยกาในช่องเลข 1 - 4	1 น้อยที่สุด / 2 น้อย 3 มาก / 4 มากที่สุด				ข้อเสนอ(เพิ่มใบแนบได้)
				1	2	3	4	
7	กลุ่มเซอร์ร่า กำหนดให้มีการประชุม กลุ่มเดือนละ 2 ครั้ง	แต่ละกลุ่มมีแผนการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง	กลุ่มของท่านจัดประชุมประจำเดือน อย่างไร (4=2ครั้ง, 3=1ครั้ง, 2=ไม่แน่นอน, 1=ไม่มีการประชุม)					
		สมาชิกจะต้องเข้าร่วมการประชุม กลุ่มสม่ำเสมอ	ท่านเข้าร่วมการประชุมกลุ่มในระดับใด (4=75%, 3=50%, 2=25%, 1=ต่ำกว่า25%)					
8	โครงสร้างการทำงานของกลุ่มเซอร์ร่า แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย มีรองประธาน ฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ	แต่ละฝ่ายกำหนดกิจกรรมเพื่อเอื้อ/ สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของคณะฯ บรรลุผล	กิจกรรมแต่ละฝ่ายในกลุ่มของท่าน สามารถช่วยให้วัตถุประสงค์ของคณะ บรรลุผลมากเพียงไร					
9	จิตตาคิการ	จิตตาคิการส่งเสริมสมาชิกในด้าน ชีวิตฝ่ายจิต และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับแนวทางด้านกระแสเรียก ของพระศาสนจักร และจะเข้าร่วม การประชุมกับกลุ่มสม่ำเสมอ	จิตตาคิการของท่านเข้าพันธกิจของ คณะฯและมีบทบาทร่วมในกิจกรรม ของกลุ่มท่านมากน้อยเพียงไร					
			จิตตาคิการช่วยส่งเสริมด้านชีวิตจิต ของสมาชิกของกลุ่ม มากเพียงไร					
10	เงินทุน /งบประมาณดำเนินการ	เงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน กลุ่มและสมาชิกในการทำกิจกรรม และภารกิจต่างๆ	เงินมีความสำคัญต่อกลุ่มของท่านใน การทำงานส่งเสริมกระแสเรียกมาก เพียงไร					
			สมาชิกกลุ่มควรสนับสนุนการเงินตาม ความสามารถ ในการทำกิจกรรม ท่าน เห็นด้วยมากน้อยเพียงไร					
			ในการระดม หาดทุน ของแต่ละกลุ่มหรือ แต่ละเขต ควรได้รับความเห็นชอบจาก สภาฯ ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไร					
11.	หน่วยงานด้านกระแสเรียกของพระศา สนจักร	พระศาสนจักรมีหน่วยงาน/คณะ กรรมการ, บ้านเณรใหญ่, บ้าน เณรสังฆมณฑลฯ, อธิการบ้านเณร ที่มีหน้าที่ดูแลงานกระแสเรียก	การทำงานร่วมกับหน่วยงานด้าน กระแสเรียกของพระศาสนจักร ท่านคิด ว่าจำเป็นมากเพียงไร					
			กลุ่มของท่านทำงานร่วมกับหน่วย งาน ดังกล่าวมากน้อยเพียงไร					

คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของการเป็นสมาชิกเซอร์ร่า (สมาชิกควรมีคุณลักษณะอย่างไร)	พระเยซูเจ้าถาม น.เปโตรว่า “เราคือใคร” และหากมีใครถามท่านว่า เรา(เซอร์ร่า)คือใคร ในพระศาสนจักร ประเทศไทย (ท่านจะมีคำตอบอย่างสั้นที่สุดอย่างไร ให้ตอบเป็นข้อๆ)
<p>กิจกรรมส่งเสริมกระแสนิยมในดวงใจ (กิจกรรมที่ท่านคิดว่า มีความเหมาะสม และส่งผลต่อเป้าหมายของคณะฯมากที่สุด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	